
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 2 

คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพุธที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   4 

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย 
........................................................................ 6 

 

ผู้มาประชุม 8 

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์  หรดาล  อธิการบดี              ประธานกรรมการ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี     กรรมการ 10 

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  แสงเรือง  รองอธิการบดี     กรรมการ 
๔.  อาจารย์จุไร  วรศักดิ์โยธิน   รองอธิการบดี     กรรมการ 12 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์  อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี     กรรมการ 
๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์ รองอธิการบดี     กรรมการ 14 

๗.  อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร  ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 16 

๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์     กรรมการ 18 

๑๐.อาจารย์ ดร.ชินวงศ์  ศรีงาม   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
๑๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช  บุญประจักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 20 

และเทคโนโลยี     กรรมการ 
๑๒.อาจารย์ ดร.สถาพร  ปกป้อง   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 22 

๑๓.อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม   ผู้อ านวยการส านักศิลปะ 
และวัฒนธรรม       กรรมการ 24 

๑๔.อาจารย์ธงชัย  ทองอยู่   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 26 

๑๕.นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการ 
 28 

ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ) 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  รักชาติ  เลขานุการและผู้ประสานงานบริหาร 30 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  จันทร์แจ่มใส คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
๓.  อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 32 

และงานทะเบียน     กรรมการ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 34 

๕.  อาจารย์พีลาภ  วงษ์พานิชย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ   กรรมการ 
 36 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  อาจารย์  ดร.ปิยะดา  จุลวรรณา  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 38 

และงานทะเบียน     
๒.  อาจารย์อุไรวรรณ  ค าภูแสน     รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 40 

 



 ๒ 

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  แซ่เอ๊ียบ  อาจารย์วิทยาลัยการฝึกหัดครู 
๔.  ว่าที ่ร.ต.หญิง ดร.ชัชญาภา วัฒนธรรม  อาจารย์วิทยาลัยการฝึกหัดครู 2 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.   4 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์  หรดาล  อธิการบดี  ประธานได้กล่าวเปิดประชุม  จากนั้นได้6 

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนด  สรุปผลการประชุมมีดังนี้ 
 8 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑  เชิญเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 10 

 ประธาน  แจ้งว่า  ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี
รายละเอียด  ดังนี้ 12 

 ๑.  คณะวิทยาการจัดการ  วันพฤหัสบดีที่   ๕  มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.                        
ณ  ห้องประชุมกิจจาทร ๒ 14 

 ๒.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วันจันทร์ที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐ น.                  
ณ  ห้องประชุมกิจจาทร ๒ 16 

 ๓.  วิทยาลัยการฝึกหัดครู   วันจันทร์ที่   ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๕.๐๐ น.                                 
ณ  ห้องประชุมกิจจาทร  ๒    18 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 20 

  ๑.๒  ก าหนดการจัดงานของมหาวิทยาลัย 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ก าหนดการจัดงานของ22 

มหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 
 ๑.  ก าหนดการจัดงานท าบุญปีใหม่ประจ าปี ๒๕๖๐  ในวันพฤหัสบดีที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๐                24 

ณ  หอประชุมภัทรมหาราช 
 ๒.  ก าหนดการพิธีถวายปริญญาบัตรพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์  สิรินฺธโร)  26 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  ในวันศุกร์ที่  ๖  มกราคม  
๒๕๖๐  ณ  วัดธรรมมงคล  สุขุมวิท ๑๐๑  กรุงเทพมหานคร 28 

 ๓.  ก าหนดการพิธีท าบุญตักบาตรและบ าเพ็ญกุศลสตมวาร  (๑๐๐  วัน)  ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันศุกร์ที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๐   30 

 ๔.  (ร่าง)  ก าหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จ           
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ  พระอุโบสถวัด  32 

พระศรีมหาธาตุวรวิหาร  บางเขน 
มติที่ประชุม รับทราบ 34 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๙ 36 

 ประธานที่ประชุมเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตรวจรายงานการประชุม                 
ครั้งที ่ ๑๒/๒๕๕๙  เมื่อวันอังคารที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จ านวน  ๑๔  หน้า 38 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  โดยมีข้อแก้ไขดังนี้ 
 ผู้เข้าประชุมล าดับที่  ๑๖.  อาจารย์ธงชัย  ทองอยู่  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี40 

สารสนเทศ  ไม่มาประชุม  โดยเพิ่มเติมผู้เข้าร่วมประชุมคือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ  ตั้งจิตเจริญเลิศ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๓.๑  การจัดท าข้อมูลเพื่อประกอบการด าเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์2 

อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  (Reprofiling) 
 อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  ผู้ช่วยอธิการบดี  รายงานที่ประชุมว่า  มีหนังสือจาก4 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอข้อมูลการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(University  Reprofile  Template)  ให้ส่งภายในวันศุกร์ที่  ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๙  แต่เนื่องจาก 6 

มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือล่าช้าจึงไม่สามารถด าเนินการได้ทันเวลาที่ก าหนด  ซึ่งได้แจ้งขอเลื่อน
ก าหนดการส่งเป็นช่วงหลังปีใหม่  แต่เนื่องจากข้อมูลต้องมาจากหลายๆ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย            8 

ขอกล่าวถึงเอกสารก่อนคือ  เรื่องแรกเป็นด่วนที่สุดของ  สกอ.  ว่าจะต้องส่งตาม  Template  ที่ให้มา  
ซึ่งจะมีเอกสาร  Reprofile  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ๓  ด้าน  คือ  ด้านการผลิตครูและพัฒนา10 

วิชาชีพครู  ๒.  ด้านอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว  การโรงแรมและที่พัก  ๓.  ด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม :  การขนส่งโลจิสติกส์  การคมนาคม  การสื่อสาร  การผลิต  การก่อสร้าง  และการจัดการ12 

ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท้องถิ่น  และ ICT  และเอกสารอีก  ๒  ชุด  คือ  ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว  และอีก  ๑  ฉบับ  เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ14 

พระนครที่จะต้องส่ง  ภายในวันศุกร์ที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๐  ตามท่ี  สกอ. ได้แจ้ง  ในเอกสารฉบับนี้จะมี
เอกสารทั้งหมด  ๓  ส่วน  ในส่วนที่  ๑  กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการไปบ้างแล้ว  ซึ่งจะขอรายงาน16 

ที่ประชุมตามเอกสาร  จะมีตัวอย่างประกอบในเอกสารของ University  Reprofile  Template           
ค าชี้แจงจะมีและมีเรื่องอยู่ในเอกสารค าชี้แจงของ สกอ.  ในรายละเอียด ควบคู่กับ Reprofile ของ18 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ในส่วนที่  ๑  จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานซึ่งข้อมูลจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง  
กองนโยบายและแผนก็ด าเนินการกรอกข้อมูล  แต่จะมีปัญหาในส่วนของโครงสร้างการบริหารงาน  จึงน า20 

เรียนหารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ว่าจะด าเนินการใส่ข้อมูลในส่วนใด  ควรน า เอกสาร
โครงสร้างในส่วนใดไปใส่ตามแบบฟอร์ม  ส่วนที่   ๒  จะเป็นข้อมูลที่ เกี่ยวกับการ  Reprofile  22 

สถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งส่วนนี้ยังไม่ได้ด าเนินการ   เพราะจะต้องมีการหารือกันโดยเฉพาะในเอกสารหน้าที่  
๔  จะเป็นการก าหนดจุดเด่น  ความเชี่ยวชาญของสถาบันตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  ๕  ด้าน  คือ       24 

๑.  ด้านการเรียนการสอน  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องการทราบว่าที่เรียงล าดับไว้มี
อะไรบ้าง  และหลังจากที่  Reprofile  พ.ศ. ๒๕๗๔  ว่ามหาวิทยาลัยจะมีบริบทใดบ้างในด้านการเรียน26 

การสอน  ๒.  ด้านการวิจัย  ก็จะเรียงล าดับเช่นกันหลังจาก  Reprofile   ๓.  ด้านการบริการวิชาการ   
๔.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และ  ๕.  ด้านอ่ืนๆ ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย                   28 

หมายเหตุ  จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญตาม  Profile  ก่อนและหลังอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงได้ตามทิศทางการพัฒนาของสถาบันกองนโยบายและแผนยังไม่ได้ด าเนินการ  และในข้อ  ๕.            30 

จะเป็นข้อมูลทั่วไปด าเนินการไปเฉพาะปี  ๒๕๕๙  และหลัง  Reprofile  ยังไม่ได้ด าเนินการกรอกข้อมูล
ในเอกสารหน้าที่  ๙  ข้อ  ๕.๒  จ านวนหลักสูตรที่เปิดด าเนินการ  ซึ่งจะมีรายละเอียดจ านวนมาก               32 

จึงน าเสนอเพ่ือหารือซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการใส่ข้อมูล  ตัวหลักสูตรจะประกอบด้วยหลายหลักสูตรและระดับ
ต่างๆ  จะเป็นการ Reprofile ปัจจุบัน  และหลัก  Reprofile  ข้อ  ๕.๓  จ านวนอาจารย์ประจ า  ข้อมูลที่34 

กองบริหารงานบุคคลจะไม่ได้แยกเป็นหลักสูตร  จะมีเฉพาะเป็นคณะ  ประเด็นปัญหาก็จะเหมือนเดิมคือ
เมื่อใส่ข้อมูล  สกอ. จะให้ใส่เป็นหลักสูตรซึ่งปัจจุบันนี้หลักสูตรจะไขว้กันอยู่จากข้อมูลของกองบริหารงาน36 

บุคคล  อาจารย์ประจ าหลักสูตรกับอาจารย์ประจ าคณะจะไม่ตรงกัน  ข้อ  ๕.๔  จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๘)  เทียบกับเป้าหมายการรับนักศึกษาในอีก  ๑๕  ปีข้างหน้า  (ปีการศึกษา  ๒๕๗๔)  38 

จ าแนกตามสถานที่ตั้งหลัก/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  ฯลฯ  ซึ่งข้อมูลจะอยู่ที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  ข้อ  ๕.๕  สัดส่วนเงินงบแผ่นดิน  (เงินรายได้)  กองนโยบายและแผนสามารถ40 



 ๔ 

ด าเนินการได้  ข้อ  ๕.๖  สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ : งานวิจัยเชิงสาธารณะหรือสายรับใช้สังคม : 
อ่ืนๆ  ซึ่งจะแยกเป็นกลุ่มสาขาและเป็นงานวิจัยพื้นฐาน  หมายเหตุ : งบประมาณที่ใช้  รวมงบแผ่นดินและ2 

เงินรายได้จากแหล่งต่างๆ  ส่วนที่  ๓  ข้อมูลแผนงาน/กิจกรรม/โครงการตามพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามนโยบายการ Reprofiling  สถาบันอุดมศึกษา  (ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๗๔)  คือ  4 

Reprofile ของมหาวิทยาลัยจะเป็น  ๓  ด้าน  ซึ่งจะแบ่งเป็น  ดังนี้  ๑.๑  ระยะเร่งด่วน  (๑ – ๒ ปี)  ๑.๒  
ระยะ  ๕  ปีแรก  ๑.๓  ระยะ  ๑๐  ปี   ๑.๔  ระยะ  ๑๕  ปี   แผนงานมีดังนี้  ๑.  แผนงาน/กิจกรรม/6 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร   ๒.  แผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
บัณฑิต  ๓.  แผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัย  ๔.  แผนงาน/กิจกรรม/8 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานบริการวิชาการ  ๕.  แผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนางานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ๖.  แผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา10 

ทรัพยากรจากภายนอก  ๗.  แผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่สร้างความร่วมมือหรือบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน  จะแยกเป็นภายในประเทศและต่างประเทศ   ข้อ  ๘  สิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจาก  12 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ/รัฐบาล  ซึ่งจะแยกเป็นตัวเงิน  และไม่ใช่
ตัวเงิน  จึงน าเสนอท่ีประชุม 14 

 ประธาน  กล่าวว่า  ในส่วนโครงสร้างการบริหารงานกองนโยบายและแผนจะต้องด าเนินการ           
จะให้หน่วยงานอื่นๆ  ด าเนินการในส่วนใดบ้าง  16 

 อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  ผู้ช่วยอธิการบดี  ชี้แจงว่า  ในเอกสารที่ว่างไว้  ตั้งแต่               
หน้าที่  ๔   18 

 ประธาน  กล่าวว่า  หน้าที่  ๔  ด้านการเรียนการสอน  Profile  ปัจจุบัน  และหลัง  Reprofile  
แล้วการเรียนการสอนเป็นอย่างไร  และวิจัยขณะนี้เป็นอย่างไรให้ใส่ลงไปและหลังจาก Reprofile  แล้ว20 

เป็นอย่างไร  จากปี  ๒๕๕๙  ไปถึงอนาคตวิจัยควรเน้นอะไร  เรื่องการเรียนการสอนผู้ช่วยศาสตราจารย์
กัลยา  แสงเรือง  รองอธิการบดี  สามารถให้ข้อมูลได้หรือไม่   22 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  แสงเรือง  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  สามารถให้ข้อมูลได้  แต่จะต้องมา
หารือกัน  โดยดูตัวอย่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ในข้อ  ๔.๑  ด้านการเรียน     24 

การสอน  ปัจจุบันใส่ไว้ว่า  การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยมุ่งเน้นการดูแลและจัดการ
ทางสุขภาพ  หลังจาก  Reprofile  คือ  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  การสอนวิทยาศาสตร์สุขภาพครบวงจร   26 

 ประธาน  กล่าวว่า  ไม่ได้น า  Reprofile  ของ  ทปอ. มาให้เป็นเล่ม  เอาแต่  Reprofile                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ขณะนี้ได้มีการจัดท าเป็นเล่มใหม่แล้วที่เป็นตาราง            28 

มีหรือไม ่ ผลสรุปแล้วผลลัพธ์จะอยู่เมื่อหลังปี ๒๕๗๔  จะเกิดผลลัพธ์เช่นนี้  ยกตัวอย่างเช่น  อุตสาหกรรม
บริการท่องเที่ยว  เมื่อ  Reprofile  แล้วชุมชนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ30 

การจัดการท่องเที่ยงเชิงชุมชนเพ่ิมขึ้น  โดยให้น าผลลัพธ์ในส่วนนี้ไปใส่ในตาราง  ซึ่งได้ท าไว้หมดแล้ว          
ถ้ามหาวิทยาลัยเลือก  Reprofile  ๓  ด้าน  เช่น  ครู  ผลสรุปคือ  ๑.  จะมีศูนย์ Stem education  ให้32 

ใส่ลงไป  ก็ไปพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยจะเน้นการเรียนการสอนในปัจจุบันอะไรบ้าง  ยกตัวอย่างเช่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเลือกด้านผู้สูงวัย  ด้านครู  เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยควรจะ34 

น าไปลอกเลียนแบบ  โดยน าเอกสารเล่มนี้ทั้งเล่มจะมี  ๗  สาขา  คือ  ด้านการผลิตครูและวิชาชีพครู  
ด้านอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยงและโรงแรม  ด้านการจัดการนิทรรศการและประชุม  ด้านเทคโนโลยี36 

อุตสาหกรรมด้านขนส่ง  ด้านโลจิสติกส์สื่อสารการผลิต  ด้านการก่อสร้าง  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
พระนครเลือก  ๓  ด้าน  ฉะนั้นเป้าประสงค์จะน าเรื่องท้ังหมด  ๓  เรื่องมาใส่ในผลผลิตคือหลัง  Reprofile  38 

ขณะนี้ก็จะต้องให้ใส่ว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรก่อน หลักสูตรจะทราบได้อย่างไรส ารวจจากที่ใด  ส านัก



 ๕ 

ส่งเสริมวิชาการฯ ทราบข้อมูลหรือไมในเอกสารหน้าที่  ๙  หลักสูตรที่รอปิดจะต้องส ารวจจากคณะ  
หลักสูตรที่ยังไม่ครบก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรจะหาข้อมูลจากท่ีใด   2 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  แสงเรือง  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ได้มีการท าแผนพัฒนาหลักสูตร  
โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้ว  ๒  ครั้ง  และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยได้เสนอแนะว่าให้เขียนแผน4 

งบประมาณลงไปด้วย  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้น าไปปรับ  ถ้าเป็นเช่นนั้นจะใช้ตาม
ฟอร์มที่ได้มีแผนอยู่แล้วและอาจจะส่งไปคณะอีกครั้ง  เพ่ือทบทวนว่าในปี ๒๕๖๒  จะมีการปรับข้อมูลใดๆ 6 

อีกหรือไม่อย่างไร   
 ประธาน  กล่าวว่า  ให้ระบุไว้ว่าข้อ  ๕.๒  หน้าที่  ๙ – ๑๒  มอบให้ส านักส่งเสริมวิชาการและ8 

งานทะเบียนเป็นผู้กรอกข้อมูล  หากท าตามที่เสนอมาเกรงว่าจะไม่ทันเพราะก าหนดส่งภายในวันศุกร์   
ส าหรับคณะที่รอปิดนั้นขอให้คณะรายงานมาก่อน  ส าหรับหน้าที่  ๑๓  ส าหรับส่วนนี้ต้องมอบให้           10 

กองบริหารงานบุคคลเป็นผู้กรอกข้อมูล  แต่กองบริหารงานบุคคลจะไม่ทราบจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 12 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  แสงเรือง  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และแผนรับนักศึกษาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้ว  ส าหรับข้อมูล14 

หน้าที่  ๑๓ – ๑๗  ขอให้ส่งคณะเพ่ือท าการตรวจสอบอีกครั้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือไม่  หน้าที่  
๑๘  - ๑๙  มอบกองนโยบายและแผนคาดการณ์ส าหรับการรับนักศึกษาในอีก  ๑๕  ปีข้างหน้า  หน้าที่  16 

๒๐  ข้อ  ๕.๕  สัดส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน : เงินรายได้  มอบกองนโยบายและแผนเป็นผู้ใส่ข้อมูล   
ข้อ  ๕.๖  สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์  : งานวิจัยเชิงสาธารณะหรือสายรับใช้สังคม : อ่ืนๆ                   18 

มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบ  ส่วนที่  ๓  กองนโยบายและแผนเป็นผู้ด าเนินการซึ่ง
แบบฟอร์มได้ท ามาให้แล้ว  ๑๕  ปีใช่หรือไม่     20 

 อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  ผู้ช่วยอธิการบดี  ชี้แจงว่า  เป็นกรอบที่เขียนมาว่าให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาจากส่วนนี้แล้วน าไปเขียนใส่ในข้อ  ๒   22 

 ประธาน  กล่าวว่า  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ลอกมาใส่ทั้งหมด  ข้อ  ๑  
เป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากร  ข้อ  ๒  การผลิตบัณฑิต  ข้อ  ๓  การพัฒนางานวิจัย  ข้อ  ๔              24 

การพัฒนางานบริการวิชาการ  ข้อ  ๕  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ข้อ  ๖  การจัดหาทรัพยากรจาก
ภายนอก  เช่นนั้นก็ต้องพิจารณาจากตัวอย่างที่ให้ไว้และน าสิ่งที่  Reprofile  มาใส่  ส าหรับหน้าที่  ๔             26 

ข้อ  ๔.๓  ด้านการบริการวิชาการ ปัจจุบันคณะเป็นอย่างไร  และอนาคต  ๑๕  ปีข้างหน้าคณะจะท าอะไร    
ในส่วนนี้ขอให้คณะช่วยด าเนินการจะท าได้หรือไม่  คณะจะบอกได้หรือไม่ว่าหลังจาก  Reprofile  แล้ว  28 

จะมีหลักสูตรใดบ้างที่มีการบริการวิชาการ  เพราะฉะนั้นให้ศึกษาข้อมูลจากตัวอย่างซึ่งสามารถล้อได้ตาม
ตัวอย่างที่เขาได้ให้ไว้   30 

 อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งว่า  ปัจจุบันนี้ยังไม่มีเจ้าภาพซึ่งข้อมูล
มาจากหลายหน่วยงาน  จะท าให้เกิดความสับสน 32 

 ประธาน  กล่าวว่า  ให้กองนโยบายและแผนเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการทั้งหมด  ถ้ามีข้อใดที่
จะให้หน่วยงานไหนช่วยใส่ข้อมูลก็ให้กองนโยบายและแผนแจ้งตามหน่วยงานนั้นๆ   34 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  กองนโยบายและแผนต้องเป็นเจ้าภาพใน
การรวบรวม  แต่ส าหรับแนวคิดในอนาคตข้างหน้า  ยกตัวอย่างเช่น  ด้านการผลิตครูจะมอบหมายให้36 

หน่วยงานใดรับผิดชอบ  หลักจาก  ๑๕  ปีข้างหน้าการผลิตครูจะเป็นอย่างไร  ส่วนเรื่องการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวใครมีการด าเนินการในด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดก็ให้เป็นผู้รับผิดชอบ  และในทุกๆ ข้อก็38 

เช่นเดียวกันว่าเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับหน่วยงานใดมากที่สุดให้หน่วยงานนั้นด าเนินการ   



 ๖ 

 ประธาน  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยจะเน้น  ๓  ด้าน  คือ  ด้านการผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครู    
ด้านอุตสาหกรรมบริการ  การท่องเที่ยว  การโรงแรมและที่พัก  (รีสอร์ท)  การจัดการนิทรรศการและการ2 

ประชุม  และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : การขนส่งโลจิสติกส์  การคมนาคม  การสื่อสาร  การผลิต  
การก่อสร้าง  และการจัดการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท้องถิ่น  และ ICT  เพราะฉะนั้นด้านที่  ๑  4 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู เป็นผู้ เขียน  ด้านที่   ๒  คณะวิทยาการจัดการเป็นผู้ เขียน  ด้านที่   ๓                   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นผู้เขียน  ตามเอกสารหน้าที่  ๔  ในเรื่องของการเรียนการสอน  ข้อ  ๔.๒  6 

ด้านการวิจัยมอบสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้เขียน  ข้อ  ๔.๓  มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  แสงเรือง           
รองอธิการบดีเป็นผู้เขียนและจะต้องประสานกับคณะคือเน้นจาก  ๓  เรื่องนี้  และหลักจาก  Reprofile  8 

แล้ว ๓  เรื่องจะเป็นอย่างไรให้ด าเนินการสรุปผล 
 อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งว่า  หากเน้นได้เช่นนี้ก็จะออกมาเป็น10 

ระยะ  ระยะเร่งด่วนก็น าไปตอบหน้าที่  ๒๒  เพราะฉะนั้นข้อมูลจะเชื่อมโยงระหว่างส่วนหน้ากับ          
ส่วนหลัง        12 

 ประธาน  กล่าวว่า  ถ้าสถาบันวิจัยและพัฒนาเขียนเรื่องของการวิจัยจะต้องไปตอบหน้าที่  ๒๒  
ข้อ  ๓  ด้วย  หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  แสงเรือง  รองอธิการบดี  เขียนเรื่องบริการวิชาการจะต้อง14 

ไปตอบหน้าที่  ๒๓  ข้อ  ๔  ด้วย  และด้านศิลปะและวัฒนธรรมถ้าตอบหน้าที่  ๕  ข้อ  ๔.๔  ก็จะสัมพนัธ์
กับหน้าที่ ๒๓  ข้อ  ๕  และด้านอื่นๆ  ด้านบริหาร  จะต้องหารือร่วมกันในการบริหารว่าเป็นอย่างไรซึ่งจะ16 

สัมพันธ์ในหน้าที่  ๒๔  และส่วนหน้า  ๒๔  ข้อ  ๗  หน่วยงานใดจะเป็นผู้เขียน   
 อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งว่า  เป็นการบูรณาการท างานร่วมกัน18 

ภายในประเทศและต่างประเทศ  จะต้องระบุว่าความร่วมมือนั้นด าเนินการร่วมกับหน่วยงานใดบ้าง  และ
ข้อ  ๘  สิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 20 

 ประธาน  กล่าวว่า  หน้าที่  ๒๔  ข้อ  ๗  แผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่สร้างความร่วมมือหรือ
บูรณาการการท างานร่วมกัน  ขอฝากผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการในส่วนนี้ด้วย  ยกตัวอย่างเช่น  แผนงานที่22 

ได้เขียนมานั้นสามารถน าไปบูรณาการกับหน่วยงานอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
 อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  ผู้ช่วยอธิการบดี  เพ่ิมเติมว่า  ส าหรับความร่วมมือหรือ     24 

บูรณาการการท างานร่วมกันของต่างประเทศจะขอแต่สถาบันอุดมศึกษาอย่างเดียว  ถ้าภายในประเทศ               
ได้ทุกหน่วยงาน   26 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  หน้าที่  ๒๕  หลังจากท่ีด าเนินการทั้งหมด
แล้ว  ๓  ส่วน  หลังจาก  Reprofile  แล้วได้อะไร  สกอ. ให้เขียนข้อ  ๘  สิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุน28 

จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)/กระทรวงศึกษาธิการ/รัฐบาล  ผู้ที่เขียนจะต้องรู้ว่า
ระหว่างระยะเวลา  ๑๕  ปี  เกิดผลหลัง  Reprofile  เช่น  งานวิจัยต้องการทุนวิจัยจ านวนเท่าใด  จะมี30 

ด้านตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  เช่น  การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย/กฎ/ระเบียบต่างๆ  ฯลฯ   
 ประธาน  กล่าวว่า  สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องดูในข้อ  ๘  ด้วยว่าต้องการทุนวิจัยเพ่ิมหรือไม่32 

อย่างไร   สรุปได้ว่าใช้หน้าที่  ๔  เป็นตัวตั้ง  ปัจจุบันและอนาคตของแต่ละด้าน  เช่น  การเรียนการสอน  
โดยให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  แสงเรือง  รองอธิการบดี  ประสานคณะที่เกี่ยวข้อง  ด้านศิลปวัฒนธรรม34 

โดยประสานอาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  และด้านการบริหาร
ประสานอธิการบดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ  รองอธิการบดี   ซึ่งทั้งหมด            36 

จะสอดคล้องกับหน้าที่  ๒๒  และในหน้า  ๒๒   ก็จะสอดคล้องกับหน้าที่  ๒๔  ข้อ  ๗  ว่าจะมี                     
การบูรณาการภายในประเทศหรือต่างประเทศ  เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้มาดูในข้อที่  ๘  เพ่ือที่จะ38 

ระบุว่าต้องการได้รับการสนับสนุนอะไร  และขอฝากทุกหน่วยงานจัดเรียงล าดับส าคัญมาด้วย                      



 ๗ 

ส่วนกองนโยบายและแผนด าเนินการส่วนที่เหลือ คือ  ประสานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่องข้อมูลอาจารย์  หน้า  ๑๐ – ๑๓   2 

 อาจารย์จุไร  วรศักดิ์โยธิน  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  เอกสารหน้าที่  ๔  สกอ. ให้ก าหนดจุดเด่น
หรือความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา  และอธิการบดีได้มอบให้  ๑.  วิทยาลัยการฝึกหัดครู                 4 

๒.  คณะวิทยาการจัดการ  ๓.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามล าดับ  แต่ในส่วนนี้เป็นเรื่องของการ
ก าหนดจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญโดยเรียงล าดับส าคัญ  ถ้าต่างคนต่างไปเขียนมาจะท าให้กองนโยบาย6 

และแผนสรุปยาก  ขอให้หารือกันเลย 
 อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งว่า  เนื่องจาก  Reprofile  มี  ๓  ด้าน8 

อยู่แล้ว  ที่เรียงไว้จะเอาข้อใดส าคัญที่สุด  ถ้าผลิตครูส าคัญที่สุดก็ให้เรียงจากผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครู
ก่อน  ต่อด้วยด้านอุตสาหกรรมบริการ  การท่องเที่ยว  การโรงแรมและที่พัก (รีสอร์ท)  การจัดการนิเทศ10 

การและการประชุม  ต่อด้วยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : การขนส่งโลจิสติกส์  การคมนาคม                   
การสื่อสาร  การผลิต  การก่อสร้าง  และการจัดการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท้องถิ่น  และ  ICT                 12 

จะให้เรียงล าดับอย่างไร  ถ้าม่ันใจว่าเป็นจุดเด่นจริงๆ ก็ให้เรียงล าดับตามนี้   
 ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้พิจารณาเอกสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็น14 

ตัวอย่าง  เช่น  เขาจะเน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยมุ่งเน้นการดูแลและจัดการทางสุขภาพ  เป็นเรื่องที่  ๑  
และเรื่องอ่ืนๆ เรียงลงมาตามล าดับ   16 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  แสงเรือง  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  การบริการวิชาการ  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก็ยังไม่ชัดเจนใน  Cluster  ที่ท ามา   เป็นไปได้หรือไม่ว่า18 

มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด  ๖  คณะ  ให้แต่ละคณะเขียนจุดเด่นของแต่ละคณะส่งมา  จะได้น ามาใส่และ
เรียงล าดับส าคัญ  ส าหรับในเอกสารหน้าที่  ๙ – ๒๑  จะประสานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน20 

ให้เพราะมีการจัดท าข้อมูลไว้อยู่ก่อนแล้ว  
 อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  แจ้งว่า  มีข้อสังเกตใน22 

หน้าที่  ๕  ข้อ  ๔.๔  ในกรณีที่ได้ใส่ข้อมูลไปนั้นจะเป็นภาระผูกพันส าหรับผู้ที่ท า  ในเรื่องของภูมิปัญญา
ไทย   OTOP  และเรื่องของการแสดงเป็นเรื่องที่ส าคัญ  เพราะหากจะด าเนินการก็สามารถด าเนินการได้24 

ทันทีเพราะมีอุปกรณ์หมดแล้ว   
มติที่ประชุม  มอบกองนโยบายและแผนประสานข้อมูลจากหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อจัดท าข้อมูล26 

เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 28 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี –  30 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 32 

๕.๑  แจ้งการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของ
สภามหาวิทยาลัย 34 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  แจ้งการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร  ดังนี้ 36 

 ๑.  หลักสูตรศิลปะบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  พิจารณาให้
ความเห็นชอบเมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 38 

 ๒.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  (๕ ปี)  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  พิจารณาให้
ความเห็นชอบเมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 40 



 ๘ 

 ๓.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี)  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  พิจารณาให้
ความเห็นชอบเมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 2 

 ๔.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  
พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 4 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 6 

๕.๒  คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรสองภาษา  
หรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา 8 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับคุณภาพและ10 

มาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บัณฑิตและสาธารณชนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  ต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดย 12 

๑.  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 14 

๒๕๕๘  และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒.  ในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  ต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง16 

เพ่ือให้เป็นหลักประกันของคุณภาพบัณฑิตทุกระดับและทุกสาขาวิชา 
๓.  จัดระบบบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเท่าเทียมกับนักศึกษา18 

ในหลักสูตรอ่ืนๆ  อาทิ  การช าระค่าลงทะเบียนซึ่งอาจช าระเป็นรายภาคการศึกษา  หรือรายปี  มิใช่การ
ช าระครั้งเดียวต่อรายหลักสูตร  โดยรับช าระค่าลงทะเบียนจากนักศึกษาโดยตรง  การก าหนดคืนเงิน20 

ค่าลงทะเบียนในกรณีต่างๆ   
มติที่ประชุม รับทราบ    22 
 

๕.๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา24 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. ๒๕๕๙   
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ส านักงานคณะกรรมการ                26 

การอุดมศึกษา  แจ้งมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                         
พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียน28 

การสอน   
มติที่ประชุม รับทราบ   30 
 

๕.๔  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา32 

ตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘  และแนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘  และหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของ34 

สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘   
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า   ส านักงานคณะกรรมการ36 

การอุดมศึกษา  แจ้งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘  และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  38 

พ.ศ. ๒๕๕๘  และหลักเกณฑ์การก าหนดชื่ อปริญญาของสถาบัน อุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘                               
เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 40 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 42 



 ๙ 

๕.๕  ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและฉบับใหม่  ประจ าปี ๒๕๕๙)  
เกี่ยวกับการรับรองปริญญาและการก าหนดหลักเกณฑ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ2 

บัญชี  และเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า   สภาวิชาชีพบัญชี                     4 

ส่งประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและฉบับใหม่  ประจ าปี  ๒๕๕๙)  เกี่ยวกับการรับรอง
ปริญญาและการก าหนดหลักเกณฑ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  เพ่ือสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี  และ6 

เพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
มติที่ประชุม รับทราบ   8 
 

๕.๖  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟอรั่มผู้น าทางด้านการศึกษา “The 4th  World 10 

Education Leaders Forum”  ในงาน  2017 IYF  World  Culture Camp with KMITL 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม12 

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟอรั่มผู้น าทางด้านการศึกษา “The 4th  World  
Education  Leaders  Forum”  ในงาน  2017  IYF  World  Culture  Camp  with  KMITL  ระหว่าง14 

วันที่  ๕ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ  หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 16 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 18 

๕.๗  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดวชิรธรรมาวาส (วัดเฉลิม         
พระเกียรติพระบรมราชานุสรณ์  ๒๐๐  ปี  รัชกาลที่  ๔) 20 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า   วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพ่ือสร้างวัดวชิรธรรมาวาส  (วัดเฉลิมพระเกียรติพระบรม22 

ราชานุสรณ์  ๒๐๐  ปี  รัชกาลที่  ๔)  ในวันสาร์ที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐  น.                  
ณ  วัดวชิรธรรมาวาส  ก าหนดการดังแนบ   24 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 26 

  ๕.๘  ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่”   28 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  สถาบันวิจัยและพัฒนา                    
ขอเสนอ  ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ”  30 

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 32 
 

  ๕.๙  การเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี                          34 

ณ  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย  และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง   
อาจารย์จุไร  วรศักดิ์โยธิน  รายงานที่ประชุมว่า  การเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 36 

สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งจะเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่  จังหวัดกาญจนบุรี  ในเขตต ารวจตระเวน
ชายแดนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรับผิดชอบ  ซึ่งเมื่อวันที่  ๒๖ – ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ได้มี38 

ผู้รับผิดชอบการด าเนินการได้เดินทางไปก่อนแล้ว   คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  แซ่เอ๊ียบ ,            
ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ชัชญาภา วัฒนธรรม  และรองศาสตราจารย์เกษม  ช่วยพนัง  ได้ไปที่โรงเรียนดังกล่าว40 

และอาจารย์ได้แจ้งว่าจะได้พบกับเลขาธิการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี                 



 ๑๐ 

ซึ่งทุกอย่างไรมีการเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยจะพร้อมเดินทางกันในวันที่  ๘ – ๙  
มกราคม  ๒๕๖๐  ค าสั่งด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 

ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ชัชญาภา วัฒนธรรม  อาจารย์วิทยาลัยการฝึกหัดครู  แจ้งว่า  วิทยาลัย                
การฝึกหัดครูได้ไปด าเนินการปรับปรุงห้องเรียน  ห้องสมุด  ห้องเด็กเล็ก  และเตรียมการในเรื่องอ่ืนๆ  ที่4 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย  และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วงได้ขอความ
อนุเคราะห์   ซึ่ งด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่   ๒๖ –  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙  น าทีมโดย                              6 

รองศาสตราจารย์เกษม  ช่วยพนัง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  แซ่เอ๊ียบ  ส าหรับเอกสารที่แนบมานั้น
คือก าหนดการแผนที่เส้นทางเสด็จฯ  ทอดพระเนตรงานโครงการพระราชด าริฯ  ซึ่งเป็นก าหนดการจริง 8 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  แซ่เอ๊ียบ  อาจารย์วิทยาลัยการฝึกหัดครู   แจ้งว่า  ได้รับแจ้งจาก
ส านักพระราชวัง  และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนว่าพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชด าเนินไปตรวจ10 

เยี่ยมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  คือ  โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย  และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง  ทั้ง  ๒  โรงเรียนอยู่12 

ห่างกันประมาณ  ๖  กิโลเมตร  โดยจะเสด็จล่วงหน้าไปประทับแรมที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ในวันที่  ๘  
มกราคม  ๒๕๖๐  จากนั้นจะเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ไปโรงเรียนที่  ๑.  คือโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน14 

เฮงเค็ลไทย  ประมาณ  ๐๘.๓๐  น.  และจะตรวจเยี่ยมโรงเรียนจนถึงเวลา  ๐๙.๕๐  น.  เสด็จโดยรถยนต์
พระที่นั่งไปโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง  และทรงเสวยพระกระยาหารกลางวัน                16 

เสร็จสิ้นภารกิจจากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง  ประมาณ  ๑๒.๔๐ น.  และในส่วน
ล่วงหน้าที่ได้เดินทางไปก่อนหน้าแล้วในวันที่  ๒๖ – ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ได้มีการแบ่งเป็น  ๒  ทีม  18 

ทีมที่  ๑  จะไปปรับปรุง  พัฒนาสภาพของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย  ทีมที่  ๒  จะไป
ปรับปรุง  พัฒนาสภาพของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง  ซึ่งได้ส่งมอบงานได้อย่าง20 

ครบถ้วน  ในส่วนเรื่องวันเดินทางได้ประสานขอรถตู้ของมหาวิทยาลัย  ทั้งหมด  ๔  คัน  ซึ่งจะเป็นรถตู้
ของผู้บริหาร  ๒  คัน  และรถตู้ของคณะผู้ปฏิบัติงาน  ๒  คัน  จะออกเดินทางในวันที่  ๘  มกราคม  22 

๒๕๖๐  จะต้องไปค้างคืนด้วยเนื่องจากพระองค์ท่านเสด็จช่วงเวลา  ๐๘.๓๐ น.  แล้วจะต้องถึงโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนก่อน  ๒  ชั่วโมง  เพราะฉะนั้นจึงต้องไปค้างคืน  ส าหรับเส้นทางเสด็จฯ  24 

มหาวิทยาลัยจะสนองในโครงการที่  ๔  คือโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  จุดที่จะยืนได้ของโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย  ตามเอกสารจะอยู่จุดที่  ๖ – ๘  และ                  จุดที่  ๑๖  ส่วน26 

รายชื่อผู้ที่ประจ าจุดจะอยู่ในเอกสารหน้าต่อไป  ส่วนจุดที่จะยืนได้ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านต้นมะม่วง  ตามเอกสารจะอยู่จุดที่  ๕ , ๑๑ , ๑๔  และ  ๑๗  ส่วนรายชื่อผู้ที่ประจ าจุดจะอยู่ใน28 

เอกสารหน้าต่อไป  ส าหรับการแต่งกายจะแต่งกายในชุดข้าราชการสีกากี  หากผู้ใดไม่สะดวกแต่งกายชุด
สีกาสีให้ใส่ชุดสากลนิยม 30 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
 32 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.๑  การจับฉลากของขวัญปีใหม่ให้แก่คณาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 34 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  มีของรางวัลจากผู้บริหารของปี  ๒๕๕๙  
ที่ยังจับฉลากไม่หมด  จึงขอน ามาจับในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะให้ผู้บริหารได้36 

จับทุกคน  มีทั้งหมด  ๑๘   รางวัล   ผลการจับฉลากรางวัลมีดังนี ้
 รางวัลหมายเลข  ๓  พัดลม  ผู้ได้รับคือ  อาจารย์สมพร  เหลาฉลาด  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 38 

 รางวัลหมายเลข  ๖  พัดลม  ผู้ได้รับคือ  นายวิเชียร  พุ่มนิคม  กองกลาง  สนอ.  
 รางวัลหมายเลข  ๑๑  พัดลม  ผู้ได้รับคือ  ผศ.ดร.ณัฏฐ์  มากุล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 



 ๑๑ 

 รางวัลหมายเลข ๑๓ เครื่องปิ้งขนมปัง ผู้ได้รับคือ  นางสาวทัศนีย์  บุตราช  โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 
 รางวัลหมายเลข  ๒๕  ผ้าขนหนู  ผู้ได้รับคือ  นายวิศิษฎ์  สีหาภาค  กองอาคารสถานที่ฯ  สนอ. 2 

 รางวัลหมายเลข  ๒๙  กระติกน้ าร้อน  ผู้ได้รับคือ  นางสาวกมลชนก  วิริยะกิจ  วิทยาลัย                 
การฝึกหัดคร ู4 

 รางวั ลหมายเลข  ๓๒ กระเป๋ า  super lock ผู้ ได้ รั บคื อ  นางสาวลักขณา  ฤกษ์ เ กษม                    
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 

 รางวัลหมายเลข ๓๓ กระเป๋า super lock ผู้ได้รับคือ ดร.เพ็ญศรี บางบอน คณะวิทยาการจัดการ 
 รางวัลหมายเลข  ๓๔  กล่องอาหารเดลี่มิ้น  ผู้ได้รับคือ  นางสมคิด  รวมสันเทียะ  วิทยาลัย               8 

การฝึกหัดคร ู
 รางวัลหมายเลข ๔๐ กระติกน้ าสุญญากาศ ผู้ได้รับคือ นายประทีป  หาเรือนชีพ  คณะวิทยาการ10 

จัดการ 
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